

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2558

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ /แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558</p>	<p>สคร.5 เผยอีสานใต้พบผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคเมอร์ส 7 ราย โคราช 3 ชัยภูมิ 2 และบุรีรัมย์ 2 ราย มีประวัติเดินทางมาจากประเทศโรคระบาด อยู่ระหว่างกักตัวดูอาการจนครบ 14 วัน ระบุเด็กชัยภูมิกลับจากเกาหลีไม่มีไข้ ผลตรวจแล็บเป็นลบไม่ติดเชื้อ แต่ยังคงเฝ้าระวังต่อ เผยร่วม ตม.คุมเข้มด่านชายแดน ตรวจสอบนักท่องเที่ยวทุกรายสกัดการระบาดของโรค</p> <p>วันนี้ (23 มิ.ย.) ที่สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ถ.ราชสีมา-โชคชัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา นพ.ธีรวัฒน์ วัลย์เสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย ชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เปิดเผยถึงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสเมอร์สในพื้นที่รับผิดชอบว่า ล่าสุดจนถึงขณะนี้ไม่มีบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสเมอร์สและอยู่ระหว่างกักตัวเพื่อเฝ้าระวังดูอาการ รวมทั้งสิ้น 7 ราย</p> <p>แบ่งเป็น พื้นที่ จ.นครราชสีมา 3 ราย ซึ่งเป็นครอบครัวที่เดินทางมากับสายการบินเดียวกับชายชาวโอมานที่ตรวจพบป่วยเป็นโรคเมอร์สสายแรกของไทย โดยบุตรชายวัย 6 ขวบป่วยเป็นไข้หวัด และมีมีอาการน้ำมูกไหล ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปากช่องนานา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผลตรวจในห้องปฏิบัติการ (แล็บ) จำนวน 3 ครั้งออกมาเป็นลบไม่พบติดเชื้อไวรัสเมอร์ส แต่ยังคงกักตัวเฝ้าระวังให้ครบตามกำหนด 14 วัน</p> <p>นอกจากนี้ ยังพบกลุ่มเสี่ยงที่ จ.บุรีรัมย์อีก 2 ราย โดยผลการตรวจตัวอย่างสารคัดหลั่งออกมาเป็นลบทั้ง 3 ครั้งเช่นกัน แต่ยังคงต้องกักตัวเฝ้า</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและเครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>

ระวังอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ต่อไปจนครบ 14 วัน

ส่วนที่ จ.ชัยภูมิ ล่าสุคพบมีเด็กอายุ 4 ขวบ ซึ่งเดินทางไปเยี่ยมพ่อกับมารดาที่ประเทศเกาหลี และกลับมาตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. แรกๆ ไม่มีอาการ กระทั่งวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมามีอาการเป็นหวัด น้ำมูกไหล และเจ็บคอ ทางโรงพยาบาลชัยภูมิจึงแยกผู้ป่วยไว้ในห้องคัดแยกกับมารดา และนำตัวอย่างสารคัดหลั่งไปตรวจในห้องปฏิบัติการ ผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อเมอร์ส และเด็กไม่มีไข้ อุณหภูมิในร่างกายวัดได้ 36 องศาเซลเซียส แต่ทั้ง 2 คนยังต้องกักตัวเฝ้าติดตามอาการจนครบ 14 วันก่อน

สำหรับญาติพี่น้องกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ทางบ้าน ขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้าไปควบคุมโรคไว้แล้ว เนื่องจากเด็กอายุน้อย ยังไม่สัมผัสกับคนเป็นจำนวนมาก จึงไม่ยากต่อการติดตามโรค และขณะนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง

นพ.ธีรวัฒน์กล่าวอีกว่า ในการเฝ้าระวังนั้นยังได้ประสานความร่วมมือกับทางกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 4 ในการเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบมีด่านผ่านแดนถาวร 1 แห่ง คือ ด่านผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ขณะนี้ได้มีการติดประกาศแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 4 ภาษา ประกอบด้วย ไทย อังกฤษ เกาหลี และอาหรับ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ และดำเนินการตรวจสอบเข้มงวดทุกคนที่เข้าออก พร้อมสอบประวัตินักท่องเที่ยวและตรวจโรค

โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขประจำอยู่ในจุดผ่านแดนดังกล่าว 4 นาย สับเปลี่ยนกันเฝ้าระวังตรวจหาโรคเมอร์ส ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกรายที่ผ่านการตรวจแล้วจะได้รับบัตร "Health Beware Card" ถือกลับไปด้วย โดยดำเนินการมากกว่า 2 สัปดาห์แล้ว ล่าสุดยังไม่พบผู้ป่วยต้องสงสัยเป็นโรคเมอร์สแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ขอฝากประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกจนเกินไป โรคติดเชื้อไวรัสเมอร์สไม่ได้ร้ายแรงมากหรือเป็นแล้วตายทุกราย แต่สามารถป้องกันได้ โดยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60-65 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้เป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่ป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และผู้ป่วยมะเร็ง สุขภาพไม่แข็งแรง อย่าเดินทางไปในประเทศหรือพื้นที่ที่มี

	<p>การระบาดของโรคอย่างเด็ดขาด</p> <p>“หากสงสัยว่าป่วยติดเชื้อไวรัสเมอร์สไม่ต้องเดินทางมาพบแพทย์ด้วยตนเองหรือขึ้นรถโดยสารประจำทางมา ขอให้โทร.แจ้ง 1669 จะมีรถพยาบาลออกไปรับผู้ป่วยถึงที่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่สาธารณชน”  นพ.ธีรวัฒน์กล่าว</p>	
<p>ไทยโพสต์  มิถุนายน พ.ศ.  2558</p>	<p><b>ห้าม รพ.ปฏิเสธผู้ป่วยโรคเมอร์ส</b></p> <p>กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ ตั้งสถานพยาบาลทุกแห่ง ห้ามปฏิเสธผู้ป่วยเมอร์ส หากส่งต่อต้องใช้รถพยาบาลที่มีการป้องกันการติดเชื้อเท่านั้น ฝ่าฝืนปรับ 1 หมื่น กุ 6 เดือน รักษาการปลัดฯ ระบุไทยยังมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นประเทศเปิด บุริรัมย์เฝ้าระวังอีก 1 ส่วนชายชาวโอมานอาการดีขึ้น</p> <p>นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมวอร์รูมและให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ว่า เมื่อวันอังคาร กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศคำสั่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 ให้สถานพยาบาลทุกแห่งปฏิบัติดังนี้ เมื่อมีผู้ป่วยสงสัยต้องแจ้งกระทรวงสาธารณสุขทันที ห้ามปฏิเสธการรับผู้ป่วย และถ้าต้องส่ง ต่อเพื่อรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ห้ามส่งผู้ป่วยเดินทางไปเองด้วยรถสาธารณะ ให้ส่งด้วยรถพยาบาลที่มีการป้องกันการติดเชื้อ หากฝ่าฝืนมีความผิด ปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคติดต่อ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นเจ้าพนักงาน</p> <p>นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการจัดการเดินทางของผู้แสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้ขึ้นทะเบียนและส่งรายชื่อผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญพิธีฮัจญ์ รวมทั้งพิธีอุมเราะห์ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ทราบ เพื่อติดตามดูแลและเฝ้าระวังโรค ในผู้แสวงบุญทุกคนเมื่อ</p>	<p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b></p> <p>ได้เผยแพร่ข่าว  ยังเครือข่ายสื่อสาร  สาธารณะ</p> <p><b>-ได้แจ้งผู้บริหารและ  เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</b></p>

กลับถึงประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงโรคเมอร์ส เนื่องจากเป็นประเทศเปิด มีผู้เดินทางเข้า-ออกตลอดเวลา ขอความร่วมมือประชาชน หากกลับจากพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วันแล้วมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ขอให้แยกตัวเองและรีบไปพบแพทย์ ถ้าจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือในการไปโรงพยาบาล โทร.แจ้ง 1669 หรือนั่งรถสาธารณะมาเอง

ด้าน นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ผู้ป่วยชาวโอมานที่ติดเชื้อมีอาการดีขึ้นสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้บ้าง ส่วนญาติของผู้ป่วยจำนวน 3 คนยังแข็งแรงดี และผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่แต่เดิมมี 176 คน ก่อๆ ลดลงเรื่อยๆ และบางคนออกนอกประเทศไทยไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม หากทีมแพทย์ตรวจเชื้อของผู้ป่วยชาวโอมาน พบผลเป็นลบอีก 2 ครั้งภายใน 14 วัน จะยืนยันได้ว่าผู้ป่วยอยู่ในอาการปลอดภัยแล้ว

เมื่อถามกรณีที่มีกระแสโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่งปฏิเสธรับผู้ป่วยที่อาจเสี่ยงติดเชื้อ จึงส่งต่อสถาบันบำราศนราดูรแทนนั้น รมว.สาธารณสุขตอบว่า ได้นัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับโรงพยาบาลเอกชนกว่า 100 แห่ง เรื่องการขอให้ความร่วมมือ และยืนยันว่าโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถปฏิเสธผู้ป่วย แต่กระแสข่าวที่ออกมาทางโรงพยาบาลเอกชนได้ประสานกับ สธ.ว่าหากมีความกังวลว่าผู้ป่วยอาจติดเชื้อ ก็ให้ประสานส่งตัวไปยังสถาบันบำราศนราดูรได้

เมื่อถามว่า หากประชาชนที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้หรือพื้นที่เสี่ยง ต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าดูอาการถึง 14 วัน ทางกระทรวงสาธารณสุขจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง นพ.รัชตะกล่าวว่า คนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่ถึงแม้จะเดินทางไปโรงพยาบาลเอกชน ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และไม่มีมาตรการการเดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นในมาตรการสาธารณสุขของไทย ตั้งแต่การแพร่ระบาดของไข้หวัดนก การแพร่ระบาดของอีโบล่า ซึ่งไทยมีประวัติการทำงานที่ดี อยู่ในระดับนานาชาติ มีมาตรการที่

เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวในปีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ในเดือนต่อเดือนจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับทราบรายงานเรื่องรายงานสถานการณ์และความคืบหน้ามาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมอร์ส โดยกระทรวงรายงานว่ ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ต่อการระบาดของโรค จึงได้ดำเนินมาตรการในการตรวจจับการระบาดของโรคในกลุ่มเสี่ยงเพื่อการควบคุมที่รวดเร็ว เน้นการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล รวมทั้งป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล เพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ล่าสุดจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุข สุขจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคเมอร์สเพิ่มอีก 1 ราย เป็นชายอายุ 33 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.ลำปลายมาศ เนื่องจากเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงรวมแล้วขณะนี้ จ.บุรีรัมย์ มีผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังจำนวน 2 ราย อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 รายยังไม่พบมีไข้หรืออาการป่วยผิดปกติแต่อย่างใด

ส่วนกระทรวงสาธารณสุขรายงานข่าว โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอร์ส ประจำวันที่ 23 มิถุนายน พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศ 1 ราย ผู้สัมผัสโรค 163 คน สถานการณ์ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วย 1,338 ราย เสียชีวิต 475 ราย ประเทศเกาหลีใต้ พบผู้ป่วย 172 ราย เสียชีวิต 27 ราย

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลี ใต้รายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรค เมอร์สเมื่อวันอังคารว่า ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม และทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเดิมที่ 27 ราย แต่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อรวมผู้เสียชีวิตด้วยเพิ่มเป็น 175 คน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ใน 3 ติดเชื้อจากโรงพยาบาล 2 แห่ง แห่งหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ซัมชุง ซึ่งเป็นแหล่งที่พบผู้ติดเชื้อประมาณครึ่งหนึ่งของทั้ง ห ม ค

ศูนย์การแพทย์ที่ดำเนินการ โดยมูลนิธิซัมชุงแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ แต่การกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อแห่งใหญ่ ทำให้โรงพยาบาลถูกดำเนินอย่างรุนแรง ที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ เมื่อวันอังคาร เจย์ วาย. ลี รองประธานบริษัทซัมชุงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นทายาทของลี คุณฮี ประธานผู้ก่อตั้งซัมชุงกรุ๊ป ต้องออกมาโค้งคำนับขอโทษต่อชาว

	<p>เกาหลีใต้ทั้งประเทศ โดยมีการถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์ด้วย</p> <p>"ศูนย์การแพทย์ซัมชุงไม่สามารถควบคุมการติดเชื้อและการแพร่เชื้อไวรัสนี้ได้ สร้างความเจ็บปวดและความวิตกกังแก่ประชาชน ผมขอโค้งคำนับขอโทษ" คำกล่าวขอโทษจากลี ซึ่งถูกวางตัวให้สืบทอดอาณาจักรซัมชุงต่อจากบิดาที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้นับแต่หัวใจล้มเหลวเมื่อปีที่แล้ว.</p>	
--	--	--